



THÔNG TIN THÔNG BÁO CẤP THỜI  
Thượng Sĩ Đặc Trách Giao Tế Công Cộng. Scott Steinle, 714-904-7042

## Người Đàn Ông Tình Nghi Đụng Xe Bỏ Chạy tại Laguna Niguel đã bị Bắt

**LAGUNA NIGUEL, Ca. (Ngày 27, tháng Bảy, 2022):** các Điều Tra Viên thuộc Nhóm Tạo Dựng Lại Hiện Trường những Tai Nạn Lớn của Sở Cảnh Sát Quận Cam đã bắt người đàn ông tình nghi lái xe đụng phải một người phụ nữ gây cho nạn nhân bị thương nặng và sau đó đã bỏ trốn tại hiện trường.

Hôm thứ Bảy, 9 tháng Bảy, 2022, vào lúc 1:30 sáng, các nhân viên cảnh sát Quận Hạt đã được gọi tới ngã tư Crown Valley Parkway và Golden Lantern tại Laguna Niguel liên quan đến một vụ đụng xe. Khi đến nơi, các nhân viên cảnh sát tìm thấy một phụ nữ 26 tuổi nằm trên mặt lộ và bị chấn thương nặng. Người phụ nữ đã băng qua đường Crown Valley Parkway bên ngoài đường dành riêng cho khách bộ hành qua đường và đã bị đụng bởi một chiếc xe chạy về hướng tây của đường Crown Valley với một tốc độ cao. Chiếc xe đã rời khỏi hiện trường sau khi đụng phải nạn nhân. Người phụ nữ được chuyển đến bệnh viện cấp cứu tại đây đang sự được chữa trị vết thương nặng và đang sự được coi như sống sót.

Chứng cứ từ chiếc xe bỏ chạy đã được thu nhặt tại hiện trường. Các nhân viên cảnh sát xác định chiếc xe liên quan đến tai nạn là xe hiệu Subaru 2014-2018 màu đậm. Sử dụng hệ thống máy ảnh Flock địa phương, các nhân viên điều tra đã nhận dạng được chiếc xe Subaru Forester đã phù hợp với những chi tiết mô tả trong khu vực ngay sau khi sự việc xảy ra và tìm cách liên lạc với người chủ nhân của chiếc xe. Sau khi đã xác định được danh tính của người chủ nhân chiếc xe, Phillip Roebuck, 51 tuổi, cư dân Laguna Niguel, đã bỏ trốn California đến một địa danh tại Henderson, tiểu bang Nevada sau khi đụng xe và bỏ chạy.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, chiếc xe Subaru Forester liên hệ đến vụ đụng xe và người bỏ chạy đã được tìm thấy tại tiểu bang Nevada. Roebuck đã bị bắt về tội đại hình đụng xe bỏ chạy tại Newport Beach hôm 26 tháng Bảy. Cuộc điều tra về tai nạn này vẫn còn tiếp diễn.

###